



ที่ CS.029/2559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เรื่อง การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์	:	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange)
วงเงิน	:	จำนวนต้นเงินของตั๋วแลกเงินจะมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตั๋วแลกเงินในแต่ละครั้ง
อายุของตั๋วแลกเงิน	:	ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วในแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือการขยายการลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้
การเสนอขาย	:	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และมีตั๋วแลกเงินไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น โดยอาจเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่ตั๋วแลกเงินครบกำหนดและได้ชำระคืนแล้ว บริษัทสามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินเพื่อทดแทนตั๋วแลกเงินฉบับเดิมได้ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินวงเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท





การมอบอำนาจ	: คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดังนี้ - กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายตั๋วแลกเงินตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้อง ดำเนินการตามกฎหมาย - ดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายตั๋วแลกเงิน รวมถึงการเข้าทำการตกลง การลงนาม และการแก้ไข เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการใดๆ เพื่อการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินดังกล่าวจนแล้วเสร็จ
-------------	--

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกันต์)

เลขานุการบริษัท

